

อัมดีเซล 30 สด.

กบง.เกาะติตราคาน้ำมันโลก จ่อหนุนแอลพีจี

โพสทูเดย์ - กบง.เกาะอัมดีเซลอีกไม่เกิน 30 สตางค์ หนั้นการเมืองสหรัฐอเมริกา ห่วงลุลกลามกดดันราคาน้ำมันดิบทะเลเดรีม 7,000 ล้าน อัมแอลพีจี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมมีมติเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาท/ลิตร โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ออกประกาศอัตราขีดเซยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในอัตราไม่เกิน 30 สตางค์/ลิตร ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกระดับไม่เกิน 80 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล คิดเป็นอัตราขีดเซยที่ 180 ล้านบาท/เดือน และหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงกว่า 80 ดอลลาร์/บาร์เรล จะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อีกครั้ง

"ช่วงนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกผันผวนรุนแรงอยู่ในระดับสูงประมาณ 77-78 ดอลลาร์/บาร์เรล จากต้นปีที่ผ่านมามีอยู่ระดับ 60-62 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนลงอยู่ที่ 32-33 บาท/ลิตร จากเดิมอยู่ที่ 31.40 บาท/ลิตร ภาพรวมทั้งราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้ราคาต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 4.46 บาท/ลิตร ซึ่งจะทำให้ราคาดีเซลอยู่ที่ 31.05 บาท/ลิตร แต่ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้ามาตรา 7 ทำให้ดีเซลอยู่ที่ 29.90 บาท/ลิตร" นายศิริ กล่าว

ทั้งนี้ กบง.ต้องการส่งสัญญาณให้มีการตื่นตัว ติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ต่างประเทศที่สหรัฐมีมาตรการกดดันอิหร่านจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน กบง.ยังมี

นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในประเทศที่ 363 บาท/ขนาดถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ไปจนถึงสิ้นปีนี้ ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีมีเงินไหลออกสุทธิ 804 ล้านบาท/เดือน ทำให้สถานะบัญชีแอลพีจีปัจจุบันติดลบ 3,337 ล้านบาท และประเมินว่า ในส่วนของบัญชีแอลพีจีปีนี้จะติดลบได้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ขณะที่บัญชีน้ำมันไหลเข้า 26 ล้านบาท/เดือน จึงมีสถานะบัญชีน้ำมัน 2.93 หมื่นล้านบาท รวมสถานะกองทุนฯ ณ วันที่ 2 ก.ย. 2561 มีฐานะสุทธิ 2.60 หมื่นล้านบาท

นายศิริ กล่าวว่า สำหรับประเด็นการคัดเลือกคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กทพ.) ทดแทนคณะกรรมการเดิมที่หมดวาระไปแล้ว 3 คน การสรรหาขึ้นอยู่กับรัฐบาล ■